



ข่าวประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

เคอวิคกับแล้วแล้ว

**ยอดศึกเชื้อจ้อทะเลลู่40ล.
จ้อท้นสนาเบรก'วคซึน'
ทล้งอาสาทกลองณีป่วย**
ยอดผู้ตดเชื้อคอด-19 ทว้ลลู่ก้ล้ดะทล้ก 40 ล้านคน
เฉพาะสหรัฐอเมริก้า ยอดตดเชื้อกว้า 8 ล้านคน เสี่ยชีวิต
กว้า 2 แสนคน ปรระธานาธิบดีสหรัฐ **★ มีต่อหน้า 8**



ข่าวประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 8)

โควิดดับแล้ว ☆ ต่อจากหน้า 1

ออกเดินสายหาเสียงที่รัฐฟลอริดา แม้ทีมแพทย์ยังไม่ยืนยันว่าผู้นำสหรัฐฯ ปลอดภัยแล้วหรือยัง ขณะที่หนุ่มรัฐเนวาดาที่เคยป่วยโควิดย้อนกลับมาป่วยรอบสองหนักกว่าเดิม ด้านจอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน ประกาศระงับการทดสอบวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ขั้นตอนสุดท้าย หลังพบอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการทดสอบ 1 คน ล้มป่วยไม่ทราบสาเหตุ ส่วนสถานการณ์ในไทยพบป่วยใหม่อีก 2 ราย

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในต่างแดนเมื่อวันที่ 13. ต.ค. ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มเป็น 38.2 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.09 ล้านคน รักษาหายแล้ว 28.6 ล้านคน ที่สหรัฐอเมริกา ยอดติดเชื้อรวมกลายเป็น 8.04 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 221,000 คน ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกเดินสายหาเสียงแล้วที่รัฐฟลอริดา แม้ทีมแพทย์ยังไม่ยืนยันว่าผู้นำสหรัฐฯ ปลอดภัยแล้วหรือยัง ขณะที่อินเดีย ยอดติดเชื้อรวมขยับเป็น 7.2 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 110,000 คน ตามด้วยบราซิล ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 5.1 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 151,000 คน

ด้านบริษัทเวชภัณฑ์จอห์นสัน แอนด์จอห์นสันของสหรัฐฯ ประกาศระงับการทดสอบวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่กำลังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายหรือเฟสสามเป็นการชั่วคราว หลังพบอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการทดสอบ ล้มป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุ 1 คน แต่ไม่ใช่แรงรายละเอียดยเพิ่มเติม ระบุว่าบริษัทเตรียมการทดสอบวัคซีนกับอาสาสมัคร 60,000 คน ทั้งในสหรัฐฯ บราซิล ชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก เปรู แอฟริกาใต้ มาตั้งแต่เดือน ก.ย. อนึ่ง บริษัทเวชภัณฑ์แอสตราเซนecaของอังกฤษเคยประกาศระงับการทดสอบวัคซีนชั่วคราวเมื่อเดือนก.ย. หลังพบอาสาสมัครล้มป่วยหนัก 1 คนในอังกฤษ จากการได้รับวัคซีนโคสที่สอง

ขณะที่ห้องแล็บของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นรัฐเนวาดา สหรัฐฯ เผยแพร่งานวิจัยผ่านวารสารการแพทย์เดอะ แลนเซต หลังพบผู้ป่วยชาวอเมริกันวัย 25 ปี ที่เคยหายดีจากเชื้อโควิด-19 แต่กลับมามีอาการซ้ำ ซึ่งในการติดเชื้อครั้งที่สองกลับทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงกว่าเดิม

โดยทั้งนี้ ชายดังกล่าวในรัฐเนวาดา ถูกตรวจพบติดเชื้อครั้งแรกวันที่ 18 เม.ย. มีอาการป่วยเบาบาง จากนั้นในวันที่ 9 พ.ค. และ 26 พ.ค. ทีมแพทย์ก็ไม่ตรวจพบเชื้อในร่างกายอีกต่อไป แต่ปรากฏว่าในวันที่ 28 พ.ค. เจ้าตัวได้แสดงอาการป่วยรุนแรง ทั้งใช้สูง เวียนหัว คลื่นไส้ ท้องร่วง และในวันที่ 31 เม.ย. ก็ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ที่ตรวจสอบยืนยันแล้วว่ามีไข้ เชื้อเก่าที่แฝงอยู่ในร่างกายเนื่องจากไวรัสมีรหัสพันธุกรรมที่ต่างกับของเดิม ซึ่งขณะนั้นเจ้าตัวจึงเริ่มล้มป่วยหนัก ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ และหายใจลำบาก

หน่วยงานสาธารณสุขรัฐเนวาดา ตั้งคำถามในงานวิจัยว่าการค้นพบครั้งนี้มาจากผลข้างเคียงที่แท้จริงหรือไม่ คนที่ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วจะมีภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัส รวมถึงผลข้างเคียงจากการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) หรือการปล่อยให้ผู้คนติดเชื้อไปเรื่อยๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อที่ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันตัวเอง

นายเทดรอส อัดานอม เกเบเรเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า ไม่สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในรูปแบบที่ประเทศต่างๆ ใช้กันอยู่ในขณะนี้ คือปล่อยให้ละเลยจนเข้าข่ายผิดจริยธรรม ทั้งที่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ควรทำหลังจากมีวัคซีนที่ได้ผลมีประสิทธิภาพแล้ว รัฐบาลต้องปกป้องประชาชนจากไวรัส ไม่ใช่หวังทำให้ประชาชนติดเชื้อ

ส่วนสถานการณ์ในไทย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานประจำวันว่า พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 คน เป็นผู้เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา 1 คน เป็นชาย อายุ 22 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม พบเชื้อไม่มีอาการ และมาจากสวีเดน 1 คน เป็นชายอายุ 52 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป อาการที่พบคือ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น รักษาตัวที่ รพ.วชิระ ขณะนี้มียอด



ข่าวประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 8)

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,648 คน ผู้เสียชีวิตคงที่ไม่มีเพิ่มคือ 59 คน

อีกด้านเช้าวันเดียวกันนายภูวนารถสงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน นำคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าพบนายหยาง ชิน อุปทูตจีน รักษาการแทนอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ที่สถานทูตจีน ถนนรัชดาภิเษกหารือการจัดกิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมมิตรภาพไทย-จีน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น หนึ่งในของการหารือ นายหยาง ชิน กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า จีน มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกำลังเร่งดำเนินการเรื่องของวัคซีน เชื่อว่าอีกไม่นาน โลกจะมีวัคซีนมาช่วยแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งจีนพร้อมให้ความร่วมมือกับ ไทยในการแก้ปัญหาโรคนี้อีกและขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในจีนเบาบางลง ทำให้สถานการณ์การส่งออกของจีนมีผลไปในทางบวก

ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตากที่เกิดความตึงเครียดหลังจากมีการตรวจพบชาวเมียนมาที่ขับรถเข้ามารับสินค้าในตลาด อำเภอแม่สอดติดเชื้อโควิด-19 จากเมียนมารวม 3 ราย ทำให้ฝ่ายสาธารณสุขต้องประกาศเป็นพื้นที่

☆ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิดดับแล้ว ☆ ต่อจากหน้า 8

เสียง ประกอบด้วยตลาดสดพาเจริญและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและตรวจคัดกรองสารคัดหลั่งผู้สัมผัสใกล้ชิดกับชาวเมียนมาทั้ง 8 ราย ช่วงแรกมีการตรวจเชื้อ 70 ราย ผลเป็นลบ ชุดที่ 2 อีก 81 ราย ผลเป็นลบเช่นกัน

ขณะที่รุดตรวจโรคติดต่อชีวโมรภัยพระราชทาน 8 คับ มีการออกตรวจคัดกรองที่มีสติคาโกลิสตามแม่สอด เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่มีสติคะดิมะดิษฐ์ ซอยหมู่บ้านดงทอง ที่ตลาดสดพาเจริญ และที่ชุมชนประชาภิรักษ์มีประชาชนมาตรวจคัดกรองจำนวนมาก ส่วนรุดตรวจโรคชีวโมรภัยที่จะนำไปตรวจคัดกรองที่ด่านขาออกสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 จุดขนถ่ายสินค้าปรากฏว่ารยังงมาไม่ทันอีก 8 คับ จึงต้องเลื่อนการตรวจไปก่อน ขณะที่การขนถ่ายแลกเปลี่ยนสินค้าวันนี้เป็นวันที่ 8 มีรถของเมียนมา มารอถ่ายสินค้าจำนวนมากเช่นทุกวัน

ที่อ.เชียงแสนจ.เชียงราย นายปกรณัฐ สุวีรรณนอก.เชียงแสนเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ จนท.สาธารณสุข ตรวจคัดกรองลูกเรือขนส่งสินค้าออกตรวจลาดตระเวนตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวม 5 จุด คือที่บ้านเวียงแก้ว ม.5 ต.ศรีดอนมูล บ้านวังลาว ม.4 ต.เวียง บ้านสบรวก ม.1 ต.เวียง บ้านห้วยเกียง ม.8 ต.เวียง บ้านสบคำ ม.5 ต.เวียง และตรวจคัดกรองลูกเรือขนส่งสินค้า เพื่อป้องกันควบคุมโรคที่ทำเรือคู่สัตว์ ทำเรือห้าเหลี่ยม ทำเรือพาณิชย์เชียงแสน จัดชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนตามแนวชายแดนเทียบลำน้ำรวกและแม่น้ำโขง โดยให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ที่ เชียงราย สมาชิก อต.ปฏิบัติหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์กล้อง CCTV ตามแนวแม่น้ำโขง

นายปกรณัฐเปิดเผยอีกว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ได้มีคนจีนที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจีนฝั่งประเทศลาว ลักลอบข้ามน้ำโขงมาขึ้นฝั่งไทย 2 คน แต่ถูกเจ้าหน้าที่ นรข.เขตเชียงราย ตม.เชียงแสน ตชด.และฝ่ายปกครองตรวจพบวัดอุณหภูมิไม่มีไข้ และได้ควบคุมตัวทำการผลักดันกลับไปในช่วงทางเดิม เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้เข้ามาแพร่ในบ้านเรา



ข่าวประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 8

เปิดช่องทางคน กทม.เสนอคลินิกส่วนตัว

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สปสช.อยู่ระหว่างการปรับระบบการให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิในพื้นที่ กทม.ใหม่ โดยนอกจากจะมีหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการประจำที่เปิดเต็มเวลาแล้ว ยังได้เพิ่มหน่วยร่วมให้บริการ อาทิ คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด และร้านขายยา ขย.1 ที่เป็นบริการเฉพาะทางหรือเปิดบริการนอกเวลาราชการ เช่น เวลาหลังเลิกงานให้สามารถเข้าร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพได้ โดยทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการประจำ ซึ่งขณะนี้ สปสช.อยู่ระหว่างประกาศชวนคลินิก/โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ กทม. ให้สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.เป็นต้นมา ตั้งเป้าว่าจะมีหน่วยบริการต่างๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอย่างต่ำ 500 แห่ง เลขาธิการ สปสช. กล่าวด้วยว่านอกจากนี้ สปสช.ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอรายชื่อคลินิกในดวงใจที่อยากให้เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพได้อีกทางหนึ่งด้วยทางเฟซบุ๊ก สปสช. ที่ <https://web.facebook.com/NHSO.Thailand> หรือที่ <https://forms.gle/0iM7N62h4iv5Ae4m9> หรือ โทร. 0-2554-0500 เพื่อที่ทาง สปสช.จะได้เข้าไปเจรจาเชิญชวนให้หน่วยบริการเหล่านั้นมาเข้าร่วมให้บริการแก่ประชาชนต่อไป.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 หน้า 12

ศบค.พบไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 2 ราย มีผู้สะสมรวม 3,643 ราย มีการติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย สถานที่กักกันของรัฐ 705 ราย หายกลับบ้าน 3,457 ราย รักษาใน รพ. 127 ราย เสียชีวิตรวม 59 ราย โดยผู้ป่วยรายใหม่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าพักในสถานที่กักกัน อาทิ

1. มาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 22 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม เดินทางถึงไทยวันที่ 29 ก.ย. เข้าพักในสถานที่กักกันภาครัฐ ใน จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 วันที่ 10 ต.ค. ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ โดยก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน 2 ราย 2. มาจากสวีเดน 1 ราย เป็นชายไทยอายุ 52 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป เดินทางจากสวีเดนไปกาตาร์ และมาถึงไทยวันที่ 5 ต.ค. เข้าพักในสถานที่กักกันเฉพาะองค์กร ในกรุงเทพฯ ตรวจเชื้อครั้งที่ 1 วันที่ 10 ต.ค. ผลพบว่าติดเชื้อ โดยวันที่ 11 ต.ค. อาการมีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น

ส่วนที่ จ.ขอนแก่น พล.ต.อ.วิสันุ ปราสาททองโอสถ จดช. พร้อมคณะเจ้าตรวจส่วนกลาง ประกอบด้วย พล.ต.ท.อดิศักดิ์ งามจิตสุขศรี รอง จดช. พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรณนะ จดช. (หน.จต.) และ พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จดช. ลงพื้นที่ตรวจสอบและรับฟังคำชี้แจงจากข้าราชการตำรวจ และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเงินค่าตอบแทนภารกิจป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 งวดแรก ปีงบประมาณ 2563 ใน จ.ขอนแก่น และจ.เลย ว่ามีการทุจริตจริงหรือไม่ ทั้งนี้การลงพื้นที่สืบเนื่องจาก พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. สั่งการให้เจ้าพนักงานสอบสวน เร่งตรวจสอบประเด็นดังกล่าวโดยเร่งด่วน เนื่องจากกระทบต่อขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**ทั่วโลกติดโควิด38ล้าน
เมียนมาป่วยแตะ3หมื่น**
ยอดติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก พุ่งทะลุ 38 ล้านราย สหรัฐ
ป่วยสะสม 8 ล้าน ตามมาด้วยอินเดีย 7.1 ล้านราย
จีนพบติดเชื้อในประเทศเป็นครั้งแรกรอบ 2 เดือน
ส่วนที่เมืองชิงเต่า ▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

เริ่มการตรวจหาเชื้อไวรัสทั้งเมือง เมียนมา ติดเชื้อเกือบ 3 หมื่นราย ขณะที่ สบค. เผยพบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย กลับจากสหรัฐ-สวีเดน

ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกในช่วงเช้าวันที่ 13 ตุลาคม พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 38,028,431 คน หลังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 271,996 คน ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เป็นการทำให้สถิติผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,000,000 คน ในเวลาเพียง 3 วันเท่านั้น ขณะที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดก็ทำสถิติใหม่อีกครั้งหลังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 45,195 คน จนทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 8,037,193 คน ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตในสหรัฐก็เพิ่มขึ้น ทะลุ 220,010 ราย หลังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 315 ราย

สำหรับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในโลกยังคงเป็นอินเดียที่ 54,045 คน ซึ่งยังถือว่าต่ำกว่าในช่วงที่ผ่านมา โดยตัวเลขรวมของผู้ติดเชื้อสะสมในอินเดียอยู่ที่ 7,173,345 คน ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 109,894 ราย บราซิลมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ที่ 5,103,408 ราย แต่มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ที่ 150,708 ราย ตามด้วยรัสเซียที่มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,312,310 ราย โคลอมเบีย 919,083 คน และสเปน 918,223 คน

ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 1,085,091 ราย โดยมี 3 ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตหลักแสนคือสหรัฐ บราซิล และอินเดีย ด้านจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายดีแล้วอยู่ที่ 28,585,982 คน

เกาหลีใต้พบผู้ป่วยใหม่ 102 ราย

ที่เกาหลีใต้ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงไปอยู่ที่ระดับตัวเลขหลักสิบในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปัจจัยให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดบางประการในการเว้นระยะห่างทางสังคมในสัปดาห์นี้ แต่ตัวเลขล่าสุดของผู้ติดเชื้อรายวันได้ปรับเพิ่มจาก 97 ราย เมื่อวันก่อนหน้านี้นี้ และมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อีก 1 ราย ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้อยู่ที่ 24,805 ราย และผู้เสียชีวิต 434 ราย ซึ่งการที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศ เคติซีเอ รายงานว่า ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 69 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ และ 33 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ กลุ่มใหญ่สุดมาจากรัสเซีย คือ 14 ราย ตามมาด้วยญี่ปุ่น 5 ราย และเนปาล 4 ราย

จีนพบติดเชื้อครั้งแรกในรอบ 2 เดือน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน กล่าวในแถลงการณ์ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในจีนแผ่นดินใหญ่ในวันที่ 12 ตุลาคม จำนวน 13 ราย ลดลงจากวันก่อนหน้าที่พบผู้ติดเชื้อ 21 ราย โดยในจำนวนนี้ 7 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและพบว่าติดเชื้อไวรัส ในขณะที่มี 6 ราย ที่ติดเชื้อภายในประเทศ

โดยพบที่มณฑลชานตง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองชิงเต่า ครึ่งล่าสุดที่จีนรายงานพบผู้ติดเชื้อภายในประเทศคือเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม โดยทั้ง 4 ราย พบที่มณฑลซินเจียง ขณะนี้จีนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมแล้ว 85,591 ราย และมีผู้เสียชีวิต 4,634 ราย

เจแอนด์เจหยุดทดสอบวัคซีนชั่วคราว

บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน หรือ เจแอนด์เจ แถลงการณ์ว่า ทางบริษัทหยุดการทดสอบทางคลินิกของวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นการชั่วคราว หลังจากมีอาสาสมัครเข้าร่วมการทดสอบมีอาการป่วยที่ยังไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้ โดยขณะนี้กำลังมีการทบทวนตรวจสอบหาสาเหตุของอาการป่วยและประเมินโดยคณะกรรมการอิสระด้านข้อมูลและความปลอดภัย รวมทั้งคณะแพทย์ด้านความปลอดภัยและการแพทย์ของบริษัท เจแอนด์เจ กล่าวว่าการหยุดการทดสอบถือเป็นเรื่องปกติของการทดสอบขนาดใหญ่ ที่มีอาสาสมัครเข้าร่วมหลายหมื่นคน

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัทแอสตราเซนeca ก็ระงับการทดสอบวัคซีนโควิด ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด เป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบว่ามีอาสาสมัครมีอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุในการทดสอบในอังกฤษ หลังจากตรวจสอบแล้วการทดสอบกลับมาดำเนินต่อไปในอังกฤษ บราซิล แอฟริกาใต้ และอินเดีย ยกเว้นในสหรัฐที่ยังรอการพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง การทดสอบวัคซีนในระยะที่ 3 ของเจแอนด์เจ เริ่มต้นรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครเมื่อปลายเดือนกันยายน โดยมีเป้าหมายอาสาสมัคร 60,000 คน ในสถานที่ 200 แห่ง ในสหรัฐและทั่วโลก รวมทั้งอาร์เจนตินา บราซิล ชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก เปรู และแอฟริกาใต้

เมียนมาป่วยสะสมใกล้ 3 หมื่นคน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดในเมียนมาว่า ยังไม่บรรเทาถาล ล่าสุด จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมใกล้แตะ 3 หมื่นคน ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 1,340 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 19 คน ทำให้ยอดรวมอยู่ที่ 664 คน ตลอดหลาย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ลำปางที่ผ่านมา ทางการใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์เมืองอย่างถาวร ซึ่งเป็นพื้นที่แพร่ระบาด
รุนแรงแต่ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาด
ได้ เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการ
ประชาชนบางส่วนมั่นใจว่าจะไม่ติดโรค
เพราะสวมหน้ากากป้องกันสิ่งคัดสรร
ให้ช่วยคุ้มครอง

ชาวเมียนมาที่แม่สอดทยอยตรวจเชื้อ
ที่บริเวณตลาดพาเจริญ ต.แม่สอด
อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ชาวเมียนมาหลากหลายอาชีพ เช่น ค้าขาย
ขับรถยนต์ สามล้อแดง จักรยานยนต์ และ
แรงงานในตลาดพาเจริญต่างเดินทางไป
ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
จากรวดตรวจหาเชื้อชีววินิจฉัยพระราชทาน
โดยมี อสม.จากชุมชนอิสลามและชุมชน
ใกล้เคียงเข้าไปช่วยจัดระเบียบ ซึ่งค่อนข้าง
ขุมน เนื่องจากอยู่ใกล้ตลาด และมี
ชาวเมียนมาให้ความสนใจจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่ตลาดแห่งนี้
มีโกดัง และตลาดที่พนักงานขับรถยนต์
เมียนมา จำนวน 3 คน ที่มีเชื้อโควิด-19
เข้าไปจนถ่ายสินค้า ซึ่งในวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้
ตั้งเป้าไว้ 3,000 คน โดยให้การบริการฟรี
ทั้งชาวไทย และชาวเมียนมา

ทั้งนี้ ได้มีกลุ่มชาวเมียนมาไปรอแต่เช้า
และทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทาง อสม.
ให้ออกไปจากจุดลงทะเบียน เพราะขึ้นกัน
อย่างแออัด จนต้องไปตั้งแถวขบวน 100
เมตร บนถนนสายหลังตลาดพาเจริญ และ
ในวันเดียวกันนี้ ทางชุดตรวจหาเชื้อโควิด
จะนำรถตรวจหาเชื้อชีววินิจฉัยพระราชทาน
ไปให้บริการที่มีสัญญาณเตือน ในเขตชุมชน
วัดหลวงอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นชุมชนของ
ชาวต่างด้าวสัญชาติเมียนมา

สบค.เผยพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 2 ราย
วันเดียวกัน ศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (สบค.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูล COVID-19”
ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย ส่งผลให้มี
ผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศไทย
3,643 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายป่วย
แล้ว 3,457 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย เป็นผู้เดินทาง
มาจากต่างประเทศ โดยรายที่ 1 เดินทาง
มาจากสหรัฐอเมริกา เป็นชายไทย อายุ
22 ปี เป็นพนักงานโรงแรม และพักใน
State Quarantine จังหวัดชลบุรี ส่วน
รายที่ 2 เดินทางมาจากสวีเดน เป็นชายไทย
อายุ 52 ปี รับจ้างทั่วไป เข้าพักใน
Organizational quarantine กรุงเทพฯ

ทั่วโลกติดเชื้อ 38 ล้านคน 1.08 ล้านคน
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก นับจนถึง
ช่วงเย็นวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ว่า
มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 38,081,442 ราย
เสียชีวิต 1,086,018 ราย รักษาหาย
28,626,896 ราย สหรัฐ มีผู้ติดเชื้อ
8,038,037 ราย เสียชีวิต 220,018 ราย
อินเดีย ติดเชื้อ 7,177,783 ราย เสียชีวิต
109,917 ราย บราซิล ติดเชื้อ 5,103,408
ราย เสียชีวิต 150,709 ราย รัสเซีย
ติดเชื้อ 1,326,178 ราย เสียชีวิต 22,966
ราย ไคลอมเบีย ติดเชื้อ 919,083 ราย
เสียชีวิต 27,985 ราย ส่วนเมียนมา
มีผู้ติดเชื้อ 29,314 ราย เสียชีวิต 664 ราย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 5

ทั่วโลกป่วยทะลุ 38 ล. - ทำสถิติติดเชื้อมากขึ้น 3 วัน 1 ล.

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม เพชบุ๊คศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวัน มีผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย รวมสะสม 3,643 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคที่รัฐกำหนด (Quarantine) 705 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,457 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 121 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย เดินทางมาจาก 2 ประเทศ ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา 1 ราย ชายไทย อายุ 22 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม ตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ

2.สวีเดน 1 ราย ชายไทย อายุ 52 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ตรวจพบเชื้อเข้ารับรักษาใน รพ.วชิรพยาบาล

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ทั่วโลกทำสถิติทะลุ 38,067,889 คน ทำสถิติผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,000,000 คน ในเวลาเพียงสามวันเท่านั้น ขณะที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ก็ทำสถิติใหม่อีกครั้งหลังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 8,038,037 คน เช่นเดียวกับจำนวนผู้เสียชีวิตในสหรัฐที่เพิ่มขึ้นทะลุ 220,018 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในโลกยังคงเป็นอินเดียที่ 54,045 คน ซึ่งยังถือว่าต่ำกว่าในช่วงที่ผ่านมา โดยตัวเลขรวมของผู้ติดเชื้อสะสมในอินเดียอยู่ที่ 7,177,783 คน ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 109,894 ราย บราซิลมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ที่ 5,103,408 แต่มีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ที่ 150,709 ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 1,085,809 ราย ขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว อยู่ที่ 28,619,454 คน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 8

‘อนุทิน’ขอ‘บิ๊กตุ๋’จัดงบประมาณฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงกรณี นพ.อัษฎริยะ แพ่งมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ระบุว่า สพฉ.ถูกตัดงบประมาณและอาจส่งผลให้ต้องชะลองานการแพทย์ฉุกเฉิน หรือสายด่วน 1669 ว่าเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ได้รายงานเรื่องนี้ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบและชี้แจงถึงความจำเป็นของงบดังกล่าวที่ต้องใช้ดำเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ที่กรณีพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น

นายอนุทินกล่าวว่า เนื่องจากงบประมาณปี 2564 ได้ผ่านการพิจารณาไปแล้ว จึงขอให้ใช้งบกลางทดแทน ทั้งนี้ นายภาให้ความเห็นชอบและสั่งการไปยังสำนักงบประมาณพิจารณาเรื่องนี้แล้ว ส่วนตัวเลขให้พิจารณาไปตามความเหมาะสม เบื้องต้นได้หารือกับเลขาธิการ สพฉ.เป็นผู้เจรจากับสำนักงบฯ และให้นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และผู้เกี่ยวข้องไปหารือร่วมกันด้วย

“กรณีที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งของ สพฉ.ถูกตัด เพราะต้องใช้งบจำนวนมากไปแก้ไขปัญหาบัตรทองนั้น เป็นการพูดไปเรื่อย ซึ่งไม่จริง ไม่เกี่ยวกันเลย เงินคนละครึ่งเป่ากัน” นายอนุทินกล่าว